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"ไทยพาณิชย์"ร้อนวิ่งแก้ตัวให้วุ่น
ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่งรองกรรมการฯ พบประธาน ทปอ.มรภ. ยอมรับเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาด

ด้าน "นิวัต"ยัน 3 ก.ค.มีถกประเด็นยกเลิกทำธุรกรรมแน่ ขอให้รอฟังผลการประชุม

วันนี้( 1 ก.ค.) ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) เพชรบุรี
ฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ (ทปอ.มรภ.) กล่าวว่า
หลังจากที่มีข่าวว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่งไม่พอใจธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ประกาศรับบัณฑิตเข้าทำงานจาก
14 สถาบันเท่านั้น ในวันนี้( 1 ก.ค.) น.ส. พรรณพร คงยิ่งยง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์
ได้มาพบตนในฐานะประธาน ทปอ.มรภ. เพื่ออธิบายเหตุผลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ว่า
เกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาด และแจ้งว่าที่ผ่านมาในการรับสมัครตำแหน่งอื่น ๆ
ธนาคารไทยพาณิชย์ก็เปิดให้บัณฑิตจากทั่วประเทศเข้ามาแข่งขันเข้าทำงานมาตลอด และในการประชุม ทปอ. มรภ.
ในวันที่ 3 ก.ค.นี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
หากที่ประชุมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคารไทยพาณิชย์ก็ยินดีไปให้ข้อมูลเรื่องที่เกิดขึ้น
และธนาคารไทยพาณิชย์เสนอตัวที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการศึกษาทุกภาคส่วน
เพื่อต้องการช่วยพัฒนาประเทศด้วย

“เจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์มาอธิบายเหตุผลและข้อเท็จจริง ผมก็รับฟัง
และยังยืนยันจะนำประเด็นของธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าหารือในการประชุมทปอ. มรภ. วันที่ 3 ก.ค. นี้
เพื่อดูว่าอธิการบดีมรภ. แต่ละแห่งจะมีความคิดเห็นอย่างไร ส่วนจะมีมติให้
มรภ.ทั่วประเทศยกเลิกการทำธุรกรรมกับธนาคารไทยพาณิชย์หรือไม่ ก็ต้องรอฟังผลการประชุม”ผศ.ดร.นิวัต
กล่าว“
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